

Số : /BC- VPĐP

Ninh Thuận, ngày tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia**  
**xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021**

**I. Tình hình thực hiện**

**1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

Để tổ chức thực hiện chương trình, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1765/KH-UBND ngày 12/4/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các sở ngành, địa phương đã cụ thể hóa thành kế hoạch của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, để định hướng chỉ đạo, thực hiện chương trình trong thời gian đến, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ xây dựng Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

**2. Công tác tuyên truyền, vận động**

Mặc dù Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 chưa được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng trên nền tảng những nội dung cơ bản của Chương trình giai đoạn 2016-2020, Mặt trận và đoàn thể, các cơ quan truyền thông, các địa phương vẫn chủ động đưa tin, tuyên truyền về các gương tốt, việc tốt tham gia xây dựng NTM.

**3. Kết quả thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ chính**

**3.1. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội**

Do nguồn vốn Chương trình chưa được phân bổ nên được các địa phương chủ yếu lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã (*các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi...*).

**3.2. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.**

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai được 30 cánh đồng lớn với diện tích 3.929,15 ha<sup>1</sup>. Các địa phương tiếp tục vận động các hộ dân luân canh,

---

<sup>1</sup> Triển khai 01 cánh đồng lúa với diện tích 25 ha/100 ha tại huyện Ninh Sơn; tiếp tục duy trì và mở rộng liên kết 29 cánh đồng lớn với diện tích 3.904,15 ha (24 cánh đồng lúa 3.709,23 ha; 02 cánh đồng măng tây 55 ha; 01 cánh đồng nho 29,92 ha; 01 cánh đồng hành tím 30 ha; 01 cánh đồng bắp giống 80 ha).

chuyển đổi cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất<sup>2</sup>. Đồng thời để góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, kinh phí thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021.

### **3.3. Giảm nghèo và an sinh xã hội**

Hiện nay, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cũng chưa được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Các địa phương chủ yếu thực hiện các chính sách an sinh xã hội hiện hành để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo.

### **3.4. Phát triển Giáo dục- Y tế- Văn hóa và Môi trường**

Các hoạt động về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường được các ngành, các cấp triển khai theo kế hoạch; trong đó chú trọng đến các nội dung liên quan đến tiêu chí NTM như: công tác phổ cập giáo dục ở các cấp trung học, tiểu học và xóa mù chữ ở cơ sở; duy trì sĩ số ở các cấp học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, giảm sinh con thứ 3 ...; các hoạt động văn hóa, thể thao nhân các ngày lễ lớn và gắn với các nội dung chương trình NTM.... Hoạt động bảo vệ và phát triển môi trường tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Nhận thức của người dân trong việc giữ vệ sinh môi trường được nâng cao. Nhiều vùng đồng bào dân tộc đã xây dựng được hồ xí hợp vệ sinh, cách ly giữa gia súc, gia cầm, vật nuôi với con người. Công tác quản lý các hệ thống cấp nước đã đi vào nề nếp; các công trình được tu sửa bảo dưỡng thường xuyên, chất lượng nước đảm bảo theo tiêu chuẩn và ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt 06 tháng đầu năm đạt 95,5%, tăng 0,5% so với năm 2020.

### **3.5 Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, quốc phòng và an ninh**

Hệ thống chính trị cơ sở các cấp được củng cố, kiện toàn sau ĐH đảng các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tình hình an ninh trật tự nông thôn, quốc phòng được giữ vững, ổn định.

## **4. Thẩm định, thẩm tra địa phương đạt chuẩn NTM**

- *Cấp huyện*: Huyện Ninh Hải đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2020 tại Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 06/5/2021.

- *Cấp xã*: Đã thẩm định hồ sơ các xã Mỹ Sơn (*huyện Ninh Sơn*), xã Phước Thuận (*huyện Ninh Phước*), xã Thanh Hải (*huyện Ninh Hải*) đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2020. Trong đó, xã Phước Thuận đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao<sup>3</sup>; hồ sơ xã

<sup>2</sup> Vụ Đông- Xuân chuyển đổi được 629,8 ha/472,2 ha, vượt 33,2% KH. Trong đó: chuyển đổi trên đất lúa 368,25 ha, đất khác 261,55 ha. Vụ Hè Thu: Đã thực hiện được 159 ha/404,27 ha, đạt 39,3% KH. Trong đó: chuyển đổi trên đất lúa 104,5 ha (*cây ngắn ngày 87,5 ha, cây dài ngày 17 ha*), đất khác 54,5 ha (*cây ngắn ngày 34 ha, cây dài ngày 20,5 ha*).

<sup>3</sup> Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Thanh Hải (*huyện Ninh Hải*) đang trong quá trình hoàn thiện lại. Riêng hồ sơ xã Mỹ Sơn qua thẩm định không đảm bảo điều kiện công nhận đạt chuẩn, đề nghị địa phương tiếp tục phấn đấu thực hiện trong năm 2021.

- *Cấp thôn*: Các thôn Thành Tín, Từ Tâm (*xã Phước Hải, huyện Ninh Phước*) được công nhận đạt chuẩn NTM<sup>4</sup>.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, hạn chế tụ tập đông người nên việc tổ chức lễ công bố xã, huyện chưa thực hiện và sẽ tổ chức sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

## 5. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí.

Theo kết quả tự đánh giá của các xã (*theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2016-2020*), mức độ đạt tiêu chí của các địa phương như sau:

Nhóm xã	Toàn tỉnh	Đơn vị						
		Bác Ái	Ninh Sơn	Ninh Hải	Ninh Phước	Thuận Bắc	Thuận Nam	PR-TC
<b>Nhóm 1</b> - đạt chuẩn NTM: 19 TC	23		03	08	08	01	02	01
<b>Nhóm 2</b> - cơ bản đạt chuẩn: từ 15- 18 TC <sup>5</sup>	10	01	03			02	04	
<b>Nhóm 3</b> - các xã khá : từ 10 -14 TC	14	08	01			03	02	
<b>Nhóm 4</b> - xã trung bình: từ 5-9 TC								
<b>Nhóm 5</b> - xã khó khăn: dưới 05 TC								
<b>Tổng số xã</b>	47	09	07	08	08	06	08	01
<b>Tổng số tiêu chí</b>	771	109	116	152	152	92	131	19
<b>Tiêu chí bình quân/ xã</b>	<b>16,4</b>	<b>12,11</b>	<b>16,57</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>15,33</b>	<b>16,38</b>	<b>19</b>

## II. Đánh giá chung

Trong 6 tháng đầu năm, tuy nguồn vốn của chương trình chưa được phân bổ nhưng các Sở, ngành, địa phương đã chủ động trong việc lòng ghép, huy động các nguồn vốn khác để thực hiện tốt các nội dung trọng tâm của chương

<sup>4</sup> Các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước: số 742/QĐ-UBND và số 743/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về việc công nhận thôn Thành Tín và thôn Từ Tâm đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2020.

<sup>5</sup> Trong đó có 03 xã đã đạt chuẩn nhưng không duy trì đủ 19 tiêu chí gồm: Công Hải, Cà Ná (18 tiêu chí), Phước Diêm (17 tiêu chí).

trình như phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

Khó khăn là do đến thời điểm hiện nay, Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 chưa được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư gây bị động cho các địa phương trong chỉ đạo thực hiện, nguồn lực chưa được phân bổ ảnh hưởng dây chuyền đến tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và việc làm của người lao động.

Hiện nay, đội ngũ công chức phụ trách NTM ở cấp xã có nhiều xáo trộn, thay đổi, chưa thật sự am hiểu chương trình nên còn lúng túng, hạn chế trong việc tham mưu, theo dõi, tổng hợp thực hiện chương trình. Kết quả tự đánh giá tiêu chí của các xã thường thiếu chính xác, thiếu sự thẩm tra, đánh giá của huyện nên thường xuyên thay đổi qua các kỳ đánh giá; không đảm bảo yêu cầu khi tỉnh thẩm định

### **III. Giải pháp thực hiện chương trình trong thời gian đến**

Để đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch năm của chương trình, trong thời gian đến đề nghị các ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tăng cường giao lưu, đối thoại trực tiếp với dân. Các cơ quan truyền thông, báo chí phối hợp với cơ quan thường trực chương trình tiếp tục thực hiện chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện về xây dựng NTM” tuyên truyền theo từng chủ đề, nhóm tiêu chí, những cách làm hay trong triển khai thực hiện Chương trình gắn với các mô hình cụ thể.

- Tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch và các thôn, xã đặc biệt khó khăn. Các sở, ngành, hội, đoàn thể chủ động phối hợp cùng các huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ các xã trên cơ sở về kết quả thực hiện tiêu chí của các xã, trong đó tập trung hỗ trợ các tiêu chí chưa đạt; định hướng, chủ động thực hiện các nội dung mới theo dự thảo Bộ tiêu chí NTM các cấp giai đoạn 2021-2025 (*rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã NTM đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đào tạo lao động nông thôn, phân loại chất thải rắn tại nguồn, xây dựng mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ...*).

- Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và đoàn thể để thực hiện Chương trình bảo đảm đạt mục tiêu và hiệu quả cao.

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo. Các địa phương tiếp tục thực hiện lồng ghép và triển khai có hiệu quả các Chương trình, Đề án: “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận gắn với ứng phó biến đổi khí hậu”, “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm”, “Chương

trình Khoa học – công nghệ phục vụ xây dựng NTM”, “Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa huyện Ninh Hải”, “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình 135”...Chú trọng phát triển và củng cố kinh tế tập thể (*ưu tiên hỗ trợ, thành lập HTX ở các xã chưa có HTX*); đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp và địa phương; chú trọng đào tạo theo các đề án, dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn có hiệu quả. Khuyến khích doanh nghiệp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động ở địa bàn nông thôn; đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động.

- Đa dạng hóa huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư ...để thực hiện các nội dung chương trình.

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển hoàn thiện và bền vững về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường nông thôn, nhất là các hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải; tăng cường nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến về hành động đối với an toàn thực phẩm cho người dân từ trong sản xuất, lưu thông đến chế biến, sử dụng. Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

#### **IV. Đề xuất, kiến nghị**

Hàng quý, 6 tháng đề nghị các huyện, thành phố thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí của các xã đúng qui định của chương trình, nhất là nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế- xã hội; tuân thủ chế độ báo cáo, đảm bảo kịp thời, đầy đủ đúng biểu mẫu theo hướng dẫn để tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2021./.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nơi nhận:**

- VPĐPNTM trung ương ( b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực BCĐ tỉnh;
- Sở NN và PTNT;
- Công an tỉnh (BCĐ nhân quyền);
- Lãnh đạo VPĐP NTM tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- VPĐPNTM các huyện;
- Lưu: VT.

**Bạch Văn Dương**

